



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที ๒๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๓ มูลค่าข่าว ๑๐๙,๒๑๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภาได้จัดตั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์หรือ “ปรพ.” ขึ้นเป็นครั้งแรก หรือรุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ.2555

เนื่องจากแพทยสภามีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม 2526 คือ 1) ควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 2) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์ 3) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 4) ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษากับประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข 5) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ และ 6) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่า แพทยสภามีหน้าที่ดูแลความ “ดี” และ “เก่ง” ของแพทย์ดูแลการศึกษาตั้งแต่แพทยศาสตรบัณฑิต โดยมอบหมายให้ คณะแพทยศาสตร์ต่างๆ(21 คณะ) ดำเนินการ การศึกษาหลังปริญญาทางด้านวิชาชีพ คือ board (สาขา) และ subboard (อนุสาขา) ต่างๆ (รวม 80 สาขา) โดยมอบหมายให้ 14 ราชวิทยาลัย และ 100 กว่าสมาคมแพทย์ดำเนินการ

แพทย์ทั่วประเทศต้องดูแลผู้ป่วยเกิน 200 ล้านครั้ง/ปี และด้วยวิชาการแพทย์ปัจจุบันก้าวหน้า ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ กฎหมาย โดยเฉพาะการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (หัวใจของสถาบันพระปกเกล้า) ในยุคโลกาภิวัตน์ จึงจำเป็นที่แพทย์และผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สำหรับตัดสินใจกำหนดทิศทาง อย่างสมดุลในระบบสุขภาพของประเทศ อย่างคุ้มค่าเพื่อประชาชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของประเทศ

ด้วยเหตุนี้เอง สถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นสถาบันศึกษาด้านการเมืองการปกครอง กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ ภายใต้รัฐสภา จึงได้ร่วมมือกับแพทยสภาจัดตั้งหลักสูตรนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจ และกฎหมาย ที่มีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย์ 3) เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ การกำหนดทิศทางและวิธีดำเนินงานที่ชัดเจนในระบบสุขภาพของประเทศ และ 4) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้บริหาร

สำหรับ ปธพ.2 หลักสูตรเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ในรุ่นมีผู้อาวุโสเข้าร่วมศึกษาจำนวนมาก อาทิ พี่หมอยุทธ โพธารามิก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ท่านวิชา แก้วกราดิ์ ท่านนิลวรรณ เพชรบุรีธิน (สว.) ท่านมนตรี แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย รศ.นพ.จิตตินันต์ หนะวานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นพ.ภักดี สรศักดิ์นกร ประธานราชวิทยาลัยโรค สอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย นพ.วินัย สวัสดิ์วิตร เลขานุการงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฯลฯ

มีพิธีเปิดที่สถาบันพระปกเกล้า โดยรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคือ ท่านวิทวัส ชัยภาคภูมิ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ มีปาฐกถาพิเศษ โดยอดีตนายกฯชวน หลีกภัย (ปรพ. 1) ซึ่งบรรยายได้ดีมาก(เช่นเคย)เกี่ยวกับธรรมาภิบาลหรือ Good Governance (ความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ นวัตกรรม คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ) ตามด้วยการกล่าวต้อนรับโดยท่านนายกแพทยสภาอาวุโส ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อำนาจ กุศลานันท์ และการบรรยายเรื่อง “ระบบแพทย์ไทย : ข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา” โดยนาวาอากาศเอก (พิเศษ) นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ซึ่งบรรยายได้ดีมาก มีข้อมูลทันสมัย ที่มีประโยชน์ น่าสนใจ ที่ควรเผยแพร่หลายให้หลายๆ หน่วยงานทราบ และมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศทางด้านทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอย่างมาก

แพทย์ทุกๆ คนควรพยายามหาโอกาสเรียนหลักสูตรนี้ให้ได้ ท่านที่ไม่ใช่แพทย์ก็ควรเข้าด้วย เพราะจะได้ความรู้ อย่างน้อยจะมีเพื่อนเป็นแพทย์ที่เก่งๆ จำนวนมาก ทางหลักสูตรต้องการพยาบาล เภสัช นักกฎหมาย สถาปนิก ภาคเอกชนต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทยา ฯลฯ ผมเข้าไปเรียน 3 วัน สนุกและชอบมาก ได้ทั้งความรู้ พบลูกศิษย์เก่าและเพื่อนใหม่ที่ดียุชีวิตเราสมัยนี้ต้องเป็นแบบ life long learning ครับ

นพ.พินิจ กุลละวณิชย์